



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ โทร +๓๒ ๒ ๖๗๔ ๗๓๑๑ โทรสาร ๖๗๓ ๔๔๒๕

ที่ ๐๕๐๐๘/ ๒๕ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง การคาดการณ์ระยะกลางของตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรป

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ความเห็น/คำสั่ง

ด้วยคณะกรรมการยุโรปได้เผยแพร่รายงานการคาดการณ์ระยะกลางของตลาดสินค้าเกษตรหลักที่สำคัญของสหภาพฯ และรายได้จากภาคเกษตร ระหว่างปี ๒๐๑๓ - ๒๐๒๓ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายงานดังกล่าว ได้คาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าวสาลี น้ำตาล และเนื้อสัตว์ จะยังคงที่และเป็นไปในทิศทางที่ดีภายในอีก ๗ ปีนับจากนี้

อุปสงค์ในอาหารของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและการพัฒนาในสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพ น่าจะเป็นปัจจัยที่รักษาราคาสินค้าเกษตรให้คงที่ รวมทั้งผลผลิตที่ขยายตัวในระดับต่ำส่งผลให้มีผลผลิตส่วนเกินน้อยลง เป็นปัจจัยที่จะรักษาระดับราคาไม่ให้ต่ำลง

ผลผลิตพืช (arable crops)

การคาดการณ์ราคาผลผลิตพืชในระยะกลางมีแนวโน้มในทางบวก เนื่องมาจากอุปทานที่แข็งแกร่งในระดับโลกและราคาที่ไม่ผันผวน ซึ่งอุปสงค์ในอาหารและอาหารสัตว์ คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น โดยมีตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นปัจจัยด้านอุปสงค์ที่สำคัญ

น้ำตาล

การคาดการณ์ระยะกลางของน้ำตาลและน้ำตาลปีทั้น มาจากการคาดการณ์ของราคาในตลาดโลก อุปสงค์ในเอทานอลที่เพิ่มขึ้น และการยกเลิกระบบโควตาในปี ๒๐๑๗ โดยการผลิตน้ำตาลปีทของสหภาพฯ คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้า ซึ่งการปลูกที่เพิ่มขึ้นจะใช้เพื่อผลิตน้ำตาลมากกว่าการผลิตเอทานอล และเมื่อยกเลิกระบบโควตาแล้วราคาน้ำตาลในและนอกโควตาจะค่อยๆ ปรับมาเท่ากันและการผลิตเอทานอลจากปีทจะมีความสามารถในการแข่งขันลดลง นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการใช้ isoglucose แทนน้ำตาลมากขึ้นในอาหารบางประเภทภายหลังจากยกเลิกระบบโควตาในปี ๒๐๑๗

เนื้อสัตว์

การบริโภคเนื้อจะยังคงที่ในภาพรวม เนื่องจากแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของตลาดโลก โดยสหภาพฯ คาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้ระดับรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (disposable income) ปรับตัวสูงขึ้นและสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์

เนื้อได้มากขึ้น โดยการบริโภคเนื้อต่อหัวของประชากรสหภาพฯ นั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ ๑๑ ปีในปี ๒๐๑๓ ซึ่งจากรายงานคาดว่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๐๑๔ เป็นต้นไป

สินค้าสัตว์ปีกน่าจะเป็นสาขาที่มีศักยภาพที่สุด เนื่องจากราคาที่ต่ำกว่า ความสะดวก และภาพลักษณ์ด้านสุขภาพ (healthy image)

เนื้อหมูยังเป็นสินค้ายอดนิยมในตลาดสหภาพฯ ในขณะที่การบริโภคเนื้อวัวและแกะคาดว่าจะลดลง
รายได้ในสาขาเกษตร

รายงานดังกล่าวยังคงคาดการณ์ว่าแนวโน้มระดับรายได้ในสาขาเกษตรจะเพิ่มสูงขึ้น รายได้ทางการเกษตรที่แท้จริงต่อหน่วยแรงงานคาดว่าจะสูงขึ้นร้อยละ ๑.๘ ต่อปีตั้งแต่ปี ๒๐๑๓ - ๒๐๒๓

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/๒๐๑๓/fullrep_en.pdf

ความเห็น/ข้อสังเกต

จากรายงานดังกล่าว จะเห็นว่าสินค้าสัตว์ปีกเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดสหภาพฯ เนื่องจากราคาที่ต่ำ ความสะดวก และภาพลักษณ์ด้านสุขภาพ ซึ่งสินค้านี้เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกมายังตลาดนี้มากโดยที่ผ่านมามีไทยสามารถส่งออกมากกว่าโควตาที่ไทยได้รับในอัตราภาษีต่ำ ดังนั้น ไทยจึงควรส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านคุณภาพและสุขอนามัยในสินค้านี้ต่อไปเพื่อยังคงรักษาตลาดนี้ต่อไป

สำหรับประเด็นเรื่องน้ำตาลยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป เพราะหากสหภาพฯ ยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลในปี ๒๐๑๗ แล้ว ประกอบกับการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น และการใช้ isoglucose ทดแทนในอาหารบางประเภท ก็อาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าน้ำตาลจากประเทศไทยได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)